

คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่



ยุคที่ผู้คนเริ่มหันมาใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่สนุกสนานและผ่อนคลายมากขึ้น มองหาความสะดวกสบายทั้งด้านที่อยู่อาศัย และการเดินทาง เพื่อนำไปสู่ความสุขของชีวิต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า คอนโดติดรถไฟฟ้า ระยะเดินถึง กำลังเป็นคอนโด ที่มนุษย์คนเมืองหมายปองที่สุดอยู่ ณ ขณะนี้ แล้วทำไมเราต้องพยายามซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้า ติดขนาด 0 เมตรได้ เรียกว่ายิ่งเดินถึงยิ่งดี มาดูพร้อมๆ กันครับ

ซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้า ง่ายกว่าถ้าลงทุนหรือปล่อยเช่า

แม้ว่าคอนโดติดรถไฟฟ้าจะมีราคาแพงกว่าคอนโดใกล้เพียงที่มีระยะห่างจากแนวรถไฟฟ้ามากกว่าอย่างที่บอกไปใน ข้อแรก แต่การซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้านอกจากจะมีข้อดีเรื่องการเดินทางที่ขณะเราอาศัยอยู่เองก็ได้ความสะดวก สบาย จะเข้าออกตอนไหนก็ไม่เปลี่ยวเพราะโครงการติดถนนใหญ่เสียเป็นส่วนมาก คอนโดที่อยู่ติดรถไฟฟ้าก็จะ ปล่อยเช่าได้ง่ายกว่าคอนโดที่อยู่ลึกเข้าไปในซอย และยังมีโอกาสปล่อยเช่าคอนโดได้ในราคาที่สูงกว่าอีกด้วย ประหยัดเวลาชีวิต มีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้น

หลายคนเลือกซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าเพราะชอบไลฟ์สไตล์ที่สะดวกรวดเร็ว จะเดินทางไปไหนก็สะดวก ไม่ต้องต่อรถ ให้เสียเวลา ทำให้ช่วยประหยัดเวลาชีวิตไปได้มาก ยิ่งใครที่ต้องเดินทางฝ่ารถติดไปทำงานตามโซน CBD , New CBD ยิ่งควรมองหาคอนโดติดรถไฟฟ้าไว้สักห้อง จะคอนโดติด BTS , คอนโดติด MRT หรือ AIRPORT LINK ก็น่า สนใจไม่น้อยไปกว่ากัน

มักอยู่ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ความสุข

สังเกตหรือไม่ว่า ทำเลบริเวณติดรถไฟฟ้าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะแต่ละสถานี่ล้วนเต็มไปด้วย แหล่งรวมไลฟ์สไตล์เอาใจคนเมือง ทั้ง Community mall , สถานที่ท่องเที่ยว , ห้างสรรพสินค้า Shopping Mall , Co-working Space ก็ต่างหันมาเปิดตามแนวรถไฟฟ้ากันทั้งนั้น ทำให้ง่ายต่อการเดินทาง หรือจะนั่งไปกินเที่ยวตาม ตัวเมืองก็ทำได้สบาย

คอนโดติดรถไฟฟ้าเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

นอกจากความสะดวกสบายนอกคอนโดแล้ว คอนโดใกล้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีพื้นที่ส่วนกลางหลากหลาย อย่าง ฟิตเนส , สระว่ายน้ำ , Social Club , ห้องอเนกประสงค์ ตลอดจนพื้นที่สีเขียว ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในคอนโดได้อย่างมีความสุข หลายคนอาจมองว่า คอนโดอื่นก็มีพื้นที่ส่วนกลางไม่ต่าง กัน แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราได้รับความสะดวกสบายทั้งในและนอกคอนโดไปพร้อมๆ กัน

Fix ค่าใช้จ่ายได้ทุกเดือน

เมื่อการเดินทางของคุณคือ BTS หรือ MRT ดังนั้นค่าใช้จ่ายในจุดนี้ จึงสามารถคาดเดาได้ว่าจะต้องใช้จ่ายเท่าไร แต่ละเดือน ซึ่งข้อดีนี้ น่าจะถูกใจนักประหยัดได้ดีทีเดียว

ชีวิตปลอดภัยไร้กังวล

เนื่องจากไม่ต้องเข้าตรอกซอกซอยลึก หลังจากที่ได้เดินทางจากรถไฟฟ้า ทำให้ลดอัตราการเสี่ยงอันตรายให้กับคุณได้ ที่สำคัญระยะทางใกล้ๆ อาจมีร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายสองข้าง ช่วยส่องสว่างนำทางให้กับคุณ ผนวกกับคอนโดใกล้รถไฟฟ้ามักจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ช่วยทำให้ชีวิตของคนโสด โดยเฉพาะสาวๆ นั้นอุ่นใจได้มากขึ้นครับ